



สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

21/12 ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. (02) 354-1801-2, (02) 247-4464, (02) 640-7927

Fax. (02) 247-4704, (02) 247-4470 Website: www.thainurse.org, E-mail: ns.head@thainurse.org

ด่วน

ที่ สพท 0670/2565

12 กรกฎาคม 2565

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หอสมุดพยาบาลในหน่วยงานสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลในสังกัด / ผู้อำนวยการสถาบัน / รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล / หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล / หัวหน้าพยาบาล / ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “พลิกมิติการจัดการพยาบาล: อัตรากำลัง ค่าบริการการพยาบาล และรหัสกิจกรรม”

การพยาบาลเป็นงานที่ปฏิบัติต่อผู้ป่วยโดยตรง วงล้อการจัดการทางการพยาบาล ควรประกอบด้วย กิจกรรมการบริการพยาบาล อัตรากำลัง และค่าบริการ ที่ผ่านมามีความพยายามในการจัดอัตรากำลัง โดยใช้ชั่วโมงความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยแต่ละประเภท แต่ระบบการบันทึกกิจกรรมพยาบาลที่เป็นมาตรฐานและใช้อ้างอิงไม่ได้รับการพัฒนามายาวนาน ส่งผลให้การรวบรวม ทบทวนปริมาณงานหรือกิจกรรมการพยาบาลเพื่อการจัดอัตรากำลังที่เหมาะสม ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวิชาชีพการพยาบาลไทย ที่มีแนวทางมาตรฐานการให้รหัสกิจกรรมการพยาบาลฉบับประเทศไทย ที่จะมึระบบการบันทึกกิจกรรม อัตรากำลัง และค่าบริการพยาบาล ให้บริการผู้ป่วยตามหลักมาตรฐานการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ถือเป็นภารกิจสำคัญในการนำข้อกำหนดของสภาการพยาบาลที่ได้มีการพัฒนาและประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ปี พศ 2565 ที่จะสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจกับมวลสมาชิกพยาบาลในการใช้วงล้อการจัดการเพื่อมาตรฐาน/คุณภาพการพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ของการใช้ระบบ ICD-10 จึงได้จัดประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “พลิกมิติการจัดการพยาบาล: อัตรากำลัง ค่าบริการการพยาบาล และรหัสกิจกรรม Nursing management transformation: FTE FEE & ICD-10” ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับชาติและมีประสบการณ์อย่างดียิ่ง สถานที่จัดประชุมออนไลน์ ห้องประชุมชัชรี ลีมหจิตต์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) จากสภาการพยาบาล 14 หน่วยคะแนน ในการนี้สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จะมีพิธีมอบรางวัลพยาบาลดีเด่นเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 24 คน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ด้วย

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านกรุณาพิจารณาอนุมัติพยาบาลในหน่วยงาน ทั้งผู้บริหารการพยาบาล พยาบาลปฏิบัติการ อาจารย์พยาบาล และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดอัตรากำลัง ค่าบริการ และจัดระบบมาตรฐานการบันทึกกิจกรรมการพยาบาล นำไปสู่การสร้างเอกภาพการพัฒนาการบริการพยาบาลในประเทศไทย ที่จะประกาศผลงานการพยาบาลให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม เกิดและใช้ Big data ทางกรพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพสังคม ที่สมาชิกสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ รวมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นด้วย หัวข้อการประชุมครั้งนี้มีประโยชน์และมีคุณค่าอย่างยิ่งในการพัฒนาหน่วยงานในองค์กร จึงขอความอนุเคราะห์อนุมัติพยาบาลสมัครเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน และสามารถเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา หลังจากท่านได้อนุมัติแล้ว สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมตาม QR code ด้านล่างพร้อมส่งสำเนาลงทะเบียนเข้าบัญชีสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขานนรางน้ำ เลขที่บัญชี 052-2-03328-6 ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น จักขอบคุณยิ่ง



โครงการ-กำหนดการ

ขอแสดงความนับถือ

NSOR ลินธู

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร ลินธู)

นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ



ลงทะเบียน